



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

31 ตุลาคม 2567




ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> นโยบาย</p> <p>นโยบายNCDs</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (Hfocus, มติชน, ไทยรัฐ, แนวหน้า, thecoverage, tnnthailand)</p> <ul style="list-style-type: none"> - นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สร. กล่าวว่า การประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายและทิศทางการขับเคลื่อนคนไทยท่ามกลาง NCDs โดยมีคณะผู้บริหารเข้าร่วมประชุม มีเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนการลดโรค NCDs ให้ครบวงจรตั้งแต่การสนับสนุนด้านวิชาการ การบริการสุขภาพทั้งการส่งเสริมป้องกันรักษาและฟื้นฟู รวมไปถึงการสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่าย อสม. และภาคประชาชนในการดูแลสุขภาพสร้างพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ซึ่งมีการวางแนวทางการขับเคลื่อนไว้ 5 ด้านคือ 1.ให้ความรู้กลุ่มเป้าหมาย อสม. ประชาชน 2.ระบบบริการเชื่อมต่อระบบบริการสู่ชุมชน 3.ระบบฐานข้อมูลสุขภาพ 4. สื่อสารประชาสัมพันธ์ และ 5.กลไกติดตามประเมินผล โดยมีไทม์ไลน์ในไตรมาสแรกคือ 1.จัดกิจกรรมคิกออฟ 6 ภูมิภาค เริ่มที่แรก จ.สงขลา ในวันที่ 1 พ.ย.นี้ โดยจะมีการจัดตั้งคณะทำงานและคลินิก NCDs Remission ในรพ.ทุกระดับและรพ.สต.ทุกจังหวัด รวมถึงจัดตั้งศูนย์คนไทยท่ามกลาง NCDs ระดับอำเภอ 1 แห่ง/อำเภอ ซึ่งแผนการขับเคลื่อนโครงการนี้มั่นใจว่าจะช่วยลดผู้ป่วย NCDs ได้เพราะหากพี่น้องประชาชนเข้าใจการทานอาหารที่เหมาะสมก็จะช่วยลดการเจ็บป่วยได้ - นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า World Stroke Organization : WSO ได้กำหนดให้วันที่ 29 ต.ค.ของทุกปีเป็นวันหลอดเลือดสมองโลก ซึ่งประเด็นการรณรงค์ในปี 2567 ภายใต้แนวคิดกีฬาสร้างพลัง หยุดยั้งโรคหลอดเลือดสมอง มุ่งเน้นให้ประชาชนมีกิจกรรมทางกายหรือออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เพราะการออกกำลังกายจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองได้ถึง 25% โดย ตั้งเป้าหมายในการออกกำลังกาย อย่างน้อย 30 นาทีต่อวัน เพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดสมองและลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อ - นพ.อดิสรณ์ วรรณระศักดิ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า โรคหลอดเลือดสมองเกิดจากความผิดปกติของหลอดเลือดสมอง ทำให้เกิดความผิดปกติของระบบประสาทอย่างเฉียบพลัน สามารถสังเกตอาการหรือสัญญาณเตือนได้ด้วยตนเองตามหลักการ B.E.F.A.S.T การป้องกันไม่ให้เกิดโรคเป็นวิธีที่ดีที่สุดสมองสามารถป้องกันได้ 90% โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ ลดหวาน มัน เค็ม มีกิจกรรมทางกายหรือออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม งดสูบบุหรี่ งดดื่มสุราหรือเครื่องดื่ม ที่มีแอลกอฮอล์ หลีกเลี่ยงความเครียดพักผ่อนให้เพียงพอ ตรวจสุขภาพเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือผู้ที่มีโรคประจำตัวควรพบแพทย์อย่างสม่ำเสมอ - นพ.กฤษฎา หาญบรรเจิด ผอ.กองโรคไม่ติดต่อ กล่าวเพิ่มเติมว่า WHO แนะนำให้ออกกำลังกายอย่างน้อย 30 นาทีต่อวัน หรือสะสม 150 นาทีต่อสัปดาห์ เพราะจะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นทำให้การไหลเวียนของหัวใจและหลอดเลือดทำงานได้ดีขึ้นช่วยฟื้นฟูกล้ามเนื้อลดปัญหาเกี่ยวกับการทรงตัวและการเดิน ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดสมองซ้ำ ทั้งนี้การออกกำลังกายสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองควรอยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์และนักกายภาพบำบัด <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.กท.ธุรกิจ คอลัมน์ บทบรรณาธิการ</p> <ul style="list-style-type: none"> -ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง การส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีจะช่วยลดปัญหาและค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพลง ภาระหนักจึงตกเป็นของงานสาธารณสุข แนวคิดผลักดันโรค NCDs เป็นวาระแห่งชาติต้องใช้งบประมาณราว 1.5 แสนล้านบาทต่อปี หากคนไทยเข้าใจเรื่องการลดโรค NCDs จะทำให้ชะลอนคนที่ป่วยไม่ไหวรุนแรงมากขึ้นและลดคนที่ป่วยรายใหม่ ทุกคนเริ่มต้นง่ายๆ ที่ตัวเราเอง 	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>แพลตฟอร์ม “พลเมืองดี (จีทีล)”</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, thaitodaynews, thansettakij, hfocus, thailandplus) นสพ. มติชน</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. เป็นประธานและสักขีพยาน ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การขับเคลื่อนพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรเปลี่ยนผ่านสู่ระบบบริการสุขภาพดิจิทัล” ระหว่าง สธ. และ SCB Academy เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์ม “พลเมืองดี (จีทีล)” ช่วยเสริมทักษะดิจิทัลให้บุคลากรด้านสุขภาพผ่านระบบ e-learning ที่เข้าถึงได้ทุกที่ตลอดเวลา โดยเน้นความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล บุคลากรสามารถลงทะเบียนใช้งานผ่านอีเมลส่วนตัว เพื่อเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบสุขภาพดิจิทัล ลดค่าใช้จ่ายและเสริมประสิทธิภาพการบริการประชาชน</p>	
<p>ยกระดับสมุนไพรรไทย นวดไทย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, thansettakij, thaitodaynews, thaitabloid, thailandplus, bangkokbiznews) นสพ. (เดลินิวส์, ไทยรัฐ, มติชน)</p> <p>- นายเดชอิศม์ ขาวทอง รมช.สธ. ได้ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้กรมการแพทย์แผนไทยฯ สนับสนุนการยกระดับสมุนไพรรไทย นวดไทย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ ผ่าน 3 โครงการเด่น "ชุดของขวัญผลิตภัณฑ์สมุนไพรรคุณภาพที่ระลึกจากประเทศไทย, อุทยานเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และเพิ่มทักษะ อสม.ดูแลสุขภาพด้วยการนวดไทย และการแพทย์ทางเลือก" ทั้งนี้ นายเดชอิศม์ แนะนำให้นำหมอนวดไทยไปโรดโชว์ในต่างประเทศด้วย เนื่องจากมีความต้องการสูง โดยจะผลิตหมอนวดคุณภาพแบ่งเกรด A, B, C เพื่อไปทำงานในต่างประเทศ ซึ่งคาดว่าหมอนวดไทยสามารถมีรายได้สูงถึงเดือนละแสนบาท</p>	
<p>ปลัดสร.เซ็นกำหนดเขตสุขภาพ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ.ลงนามคำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 1817/2567 เรื่อง กำหนดเขตสุขภาพ และมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และรักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติงานในเขตสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข โดยคำสั่ง ดังนี้ นพ.สราวุธ บุญสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติงานหรือบริหารจัดการ (CEO) เขตสุขภาพที่ 1 นพ.สุภโชค เวชภัณฑ์เกษัช รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติงานหรือบริหารจัดการ (CEO) เขตสุขภาพที่ 2 นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติงานหรือบริหารจัดการ (CEO) เขตสุขภาพที่ 3 นพ.ปรีชา เปรมปรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติงานหรือบริหารจัดการ (CEO) เขตสุขภาพที่ 4 น.ส.สุภัทรา บุญเสริม ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติงานหรือบริหารจัดการ (CEO) เขตสุขภาพที่ 5 นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติงานหรือบริหารจัดการ (CEO) เขตสุขภาพที่ 6 นพ.เอกชัย เพียรศรีวัชรา รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติงานหรือบริหารจัดการ (CEO) เขตสุขภาพที่ 7 นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติงานหรือบริหารจัดการ (CEO) เขตสุขภาพที่ 8 นพ.สามารถ ธิระศักดิ์ รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติงานหรือบริหารจัดการ (CEO) เขตสุขภาพที่ 9 ภก.วีระชัย นลวชัย รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติงานหรือบริหารจัดการ (CEO) เขตสุขภาพที่ 10 นพ.ปิยะ ศิริลักษณ์ รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติงานหรือบริหารจัดการ (CEO) เขตสุขภาพที่ 11 นพ.อภิชาติ วชิรพันธ์ รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติงานหรือบริหารจัดการ (CEO) เขตสุขภาพที่ 12 สำหรับเขตสุขภาพที่ 13 ก่อนหน้านี้ ปลัดสร. มีคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1658/2567 แต่งตั้งให้ “นพ.เกษม ตั้งเกษมสำราญ” ผู้ทรงคุณวุฒิด้านควบคุมป้องกันโรค(นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ) (ด้านเวชกรรม) ปฏิบัติงานในหน้าที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข หรือบริหารจัดการ (CEO) ในเขตสุขภาพที่ 13 กรุงเทพมหานคร</p> <p>ขณะเดียวกันมีคำสั่งที่สร 1656/2567 ให้ นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 2 ปฏิบัติหน้าที่ “หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข”</p>	
<p>พ.ร.บ.กัญชา กัญชง พ.ศ....</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, hfocus)</p> <p>-นพ.เทวัญ ธาณิรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวถึงความคืบหน้าการยกร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง พ.ศ.... ว่าขณะนี้รมา ได้ยกร่าง พ.ร.บ.แล้ว และส่งให้สำนักงานรัฐมนตรีตรวจสอบ และปรับแก้ก่อนส่งเข้าสู่ ครม. คาดจะแล้วเสร็จภายใน 1 ปี และสำเร็จภายในรัฐบาลชุดนี้ โดยสาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ. จะมีทั้งหมด 74 มาตรา เทียบลดจากร่างเดิมที่เคย</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ทำสมัย รมว.อนุทิน ทั้งนี้ต้องการควบคุมการใช้ช็อคด็อกกัญชา หากใช้ผิดวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ต้องโทษจำคุกและปรับ รับไม่ได้กับการใช้สนทนาการ ด้าน นายเดชวิชิต ขาวทอง รพ.ช. ระบุ ร่าง พ.ร.บ. มี 2 เวอร์ชัน ต้องยึดเนื้อหาที่ยกร่างขึ้น</p>	
<p>ปัญหาโรคอ้วนในเด็ก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus, thereporter)</p> <p>- พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า โรคอ้วนในเด็กเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญทั้งในระดับประเทศและระดับโลก ส่งผลกระทบต่อสุขภาพเสี่ยงต่อการเกิดโรค NCDs จึงได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนขับเคลื่อนการป้องกันและควบคุมปัญหาโรคอ้วนในเด็ก เพื่อกำหนดทิศทางในการขับเคลื่อนงานร่วมกันทุกภาคส่วน เพราะผลกระทบของโรคอ้วนต่อสุขภาพเด็กเป็นสิ่งที่ต้องรีบดำเนินการป้องกันและแก้ไข เพื่อให้เด็กมีร่างกายจิตใจที่แข็งแรงเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่สุขภาพดีในอนาคต</p> <p>- ดร.นพ.ปองพล วรปานิ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวเพิ่มเติมว่า สถานการณ์ปัจจุบันประเทศไทยมีเด็กที่เป็นโรคอ้วนสูงเป็นอันดับ 3 ของประเทศในกลุ่มอาเซียน จากรายงานการเฝ้าระวังโรคอ้วนในเด็กของประเทศไทย ระหว่างปี 2557 - ปี 2567 พบแนวโน้มเด็กเป็นโรคอ้วนเพิ่มมากขึ้นทุกปี โดยสถานการณ์ล่าสุดพบว่าเด็กวัยเรียนในช่วงอายุ 6-14 ปีมีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน 546,434 คน เด็กวัยรุ่นในช่วงอายุ 15-18 ปี มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน 230,027 คน หากไม่เร่งดำเนินการแก้ไขจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตในอนาคต</p>	
<p>เมืองสุขภาพดี SEAR</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ryt9, thaipr, hfocus)</p> <p>- นพ.ธิตี แสงธรรม รองอธิบดีกรมอนามัย เผย องค์การอนามัยโลก (WHO) มอบรางวัลเครือข่ายเมืองสุขภาพดี SEAR (South-East Asia Region – ภูมิภาคเอเชียใต้และตะวันออก) 4 เมือง ได้แก่ กทม. เทศบาลเมืองสะเดา จ.สงขลา เทศบาลเมืองบ้านสวน จ.ชลบุรี และเทศบาล ต.คลองชะอุ่น จ.สุราษฎร์ธานี ในการอบรม เรื่อง การประยุกต์ใช้การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเมืองสุขภาพดี ณ รร.เบสท์เวสเทิร์น พลัส แวนดา แกรนด์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี</p>	
<p>ฝุ่น PM 2.5</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thebangkokinsight, true, fm91bkk, thansettakij, tnn, hfocus, thaitodaynews)</p> <p>- นพ.ไพโรจน์ สุริยเดชะ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผย กรมฯ เตรียมพร้อมรับมือกับฝุ่น PM 2.5 ด้วยการจัดตั้งคลินิกมลพิษ และคลินิกมลพิษออนไลน์ โดยเริ่มที่รพ.พรัตนราชธานี ซึ่งเป็นแห่งแรกในไทย มุ่งเน้นการดูแลสุขภาพของปชช.จากปัญหามลพิษทางอากาศ พร้อมพัฒนาเครือข่ายคลินิกมลพิษครอบคลุมทั่วประเทศ ทั้งหมด 81 แห่ง และคลินิกออนไลน์ 158 แห่ง เพื่อให้คำปรึกษาและติดตามอาการผ่านระบบออนไลน์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กรมประชาสัมพันธ์)</p> <p>-นางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี สั่งการทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ตั้งแต่เนิ่น ๆ เพราะเข้าสู่ฤดูหนาวแล้ว รวมไปถึงปัญหาภาคการเกษตรว่าจะมีมาตรการอย่างไรบ้าง เช่น ไม้รับซื้อข้าวโพด อ้อย จากการเผาทั้งในและต่างประเทศ ส่วนภาคอุตสาหกรรมให้ขอความร่วมมือไปยังกระทรวงต่าง ๆ เช่น กระทรวงคมนาคม ให้ตรวจจับรถยนต์เข้มงวดมากยิ่งขึ้น กระทรวงอุตสาหกรรม ให้ออกมาตรการควบคุมโรงงานที่รัดกุมมากขึ้น รวมถึงเตรียมพร้อมมาตรการด้านสาธารณสุข การ Work From Home การสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งเตือนให้กับพี่น้องประชาชน และขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์ ฝุ่นละอองอย่างใกล้ชิด ผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Air4thai</p>	
<p>บัตรทอง 'ทำฟัน' ทะลุ 3.17 ล้านครั้ง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thecoverage)</p> <p>- ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สปสช.เผย ปีงบประมาณ 66 พบ ปชช. ใช้สิทธิบัตรทองทำฟัน 3.17 ล้านครั้ง สะท้อนการเข้าถึงบริการ กลุ่มอายุ 5-14 ปีเข้ารับบริการมากที่สุด ทุกฝ่ายต้องร่วมมือช่วยกันลดปัญหาฟันผุในกลุ่มวัยประถม-มัธยมต้น ดูแลสุขภาพลักษณะ ลดกินลูกอม ของหวาน ขนมจุกจิก และแปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง พร้อมเผยความคืบหน้าล่าสุดมีคลินิกทันตกรรม 1,248 แห่ง ครอบคลุม 30 บาท รักษาทุกที่ แล้ว เพิ่มความสะดวกเข้าถึงบริการทันตกรรมให้ประชาชน</p>	
<p>ตั้งเป้าลดเจ็บ ตาย จากอุบัติเหตุทางถนนลง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus)</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- สสส. ร่วมกับ กระทรวงมหาดไทย (มท.) ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) มูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยภาคีป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ร่วมแถลงข่าวสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 16 “สานพลังเข้มข้น สร้างกลไกเข้มแข็งเพื่อถนนไทยปลอดภัย” Road Safety Stronger Together เผยข้อมูล WHO ชีปี 66 ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนไทยติดอันดับ 18 ของโลก มหาดไทย-สสส.-คมนาคม สานพลังเข้มข้น สร้างกลไกเข้มแข็ง-ถนนไทยปลอดภัย ชูสัมมนาวิชาการระดับชาติครั้งที่ 16 เชื่อมโยงเครือข่ายแก้ไขปัญหาคอขวดทางถนน ตั้งเป้าลดการตายจากอุบัติเหตุลง 50% ในปี 73</p>	
<p>บุหรีไฟฟ้า</p> <p>- เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดภัย มูลนิธิธรรมาภิบาลเพื่อการไม่สูบบุหรี่ จัด “เวทีเชิดชูเกียรติโรงเรียนปลอดภัยและบุหรีไฟฟ้า พื้นที่กรุงเทพมหานคร” เผยข้อมูล เด็ก 7 ขวบเริ่มใช้บุหรีไฟฟ้า! "หมอเด็ก" ชี้แม้จะไม่สูบบุหรี่เอง แต่เด็กได้รับสารพิษจากบุหรีมือสอง บุหรีมือสาม กระตุ้นโรคหอบหืด ภูมิแพ้กำเริบ "จิตแพทย์" ย้ำ! บุหรีไฟฟ้าสัมพันธ์ภาวะซึมเศร้า มีแนวโน้มทำร้ายตัวเองได้</p>	
<p>ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการราชทัณฑ์ปันสุขฯ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, ข่าวความมั่นคงออนไลน์, ch7)</p> <p>- พล.อ.อ.สมคิด สุขบาง กรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา กรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ณ เรือนจำสุโขทัย พร้อมมอบของเยี่ยมให้กับตัวแทนผู้ต้องขังป่วยและสูงอายุ จำนวน 6 ราย จากนั้น ในช่วงบ่ายเดินทางไปยังรพ.สุโขทัย เยี่ยมชมห้องพักผู้ป่วยใน เยี่ยมชมการให้บริการ Telemedicine และถ่ายภาพร่วมกับผู้บริหาร เจ้าหน้าที่รพ.</p>	
<p>น้ำท่วม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, ไทยโพสต์, มติชน, ผู้จัดการรายวัน 360 องศา) เว็บไซต์ (สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, สยามรัฐ, ผจก., แนวหน้า, ไทยโพสต์, มติชน, ข่าวสด, inn, newtv, thebetter, plewseengern, bangkokbiznews, mcot, thebangkokinsight, thaipbs, sondhitalk, true, tnn, ch7)</p> <p>- ศปช. เตือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำ 7 จังหวัด ได้แก่ กทม. สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม นครปฐม ระวังน้ำท่วมจากน้ำทะเลหนุนระหว่างวันที่ 2-12 พ.ย. 2567 ขณะเดียวกัน นายจรัญ ห่วงทรัพย์ ที่ปรึกษานายกฯ เผย รัฐบาลพร้อมเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวภาคเหนือในโครงการ "แอ่วเหนือคนละครึ่ง" เริ่ม 1 พ.ย. ให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมผ่าน www.แอ่วเหนือคนละครึ่ง.com โดยเน้นยกระดับมาตรการสาธารณสุข โดยออกสติกเกอร์ "สะอาด ชัวร์" เพื่อสร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยว</p>	
<p>พื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ChiangmaiNews</p> <p>- นายวรญาณ บุญณราช ผวจ.มุกดาหาร เป็นประธานมอบใบประกาศเกียรติบัตร ให้แก่พื้นที่ผ่านเกณฑ์พื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ระดับอำเภอ ปีงบประมาณ 2567 จำนวน 6 อำเภอ ประกอบด้วย อ.เมืองมุกดาหาร,อ.หว้านใหญ่,อ.นิคมคำสร้อย, อ.คำชะอี, อ.ดงหลวง และ อ.หนองสูง โดยมีนายอำเภอเป็นตัวแทนรับมอบ ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พร้อมให้มีการรับรองให้ 6 อำเภอของจังหวัดมุกดาหาร เป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งการดำเนินการครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่าง กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนราชการทุกหน่วยงาน</p>	
<p>‘อุงุ่นไซน์มีสแคท</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยโพสต์ linetoday)</p> <p>-สภากงศ์กรของผู้บริโภค เผยแพร่บทความ เรื่อง อุงุ่นไซน์มีสแคท เมื่อสังคมไทยหิบบรรทัดคนละอัน มีเนื้อหา ดังนี้ การปิดประเด็น “อุงุ่นไซน์มีสแคท” กับการกำหนดมาตรฐานที่ต้องอยู่บนหลัก “ป้องกัน” ไว้ก่อนนั้น เปรียบเหมือนบ้านเราหิบบรรทัดคนละอัน ถึงเวลาทุกฝ่ายต้องหยุดให้ข่าวเพื่อสร้างความสับสน และควรกลับตั้งคำถาม หามาตรการจัดการความเสี่ยง ทั้งการตรวจตั้งแต่ประเทศต้นทาง กระบวนการกักกันและเรียกคืน การแสดงฉลากให้ชัดเจน ควบถ่วง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>พัฒนาการตรวจวิเคราะห์ ๓ ด้านอาหารและยาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเมื่อมีการตรวจเจอสารเคมีตกค้างในผักผลไม้ นำเข้า จำเป็นต้องมีการประกาศผลวิเคราะห์ต่อสาธารณชน สุดท้าย สังคมไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องอยู่เคียงข้างผู้บริโภค ไม่มองการสู่มเจอสารเคมีตกค้างในผลไม้ เป็นเรื่องน่าอับอาย หรือเป็นการจับผิดกันอีกต่อไป</p>	
<p>ประเทศไทย แหล่งฉีด 'เซลล์เถื่อน'</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ โพสต์ทูเดย์</p> <p>-เสนอบทความ ย้อนไปในปี 2010 วารสารด้านวิทยาศาสตร์ชั้นนำระดับโลกอย่าง NATURE ระบุว่าไทยมีคลินิกฉีดสเต็มเซลล์ ซึ่งยังไม่ได้รับรองทางการแพทย์ถึงผลลัพธ์ และผิดกฎหมายกว่าหลายร้อยแห่ง ล่าสุดผู้ช่วยแพทย์สภาเผยตัวเลขเคสความเสียหายจากคลินิกฉีดสเต็มเซลล์เถื่อนสูงถึง 400 เคสต่อปี โดยปัจจุบันมีคลินิกจำนวนมากกว่าร้อยแห่ง ที่ให้บริการการบำบัดด้วยเซลล์ต้นกำเนิด ที่ยังไม่ได้รับการยืนยันประสิทธิภาพและมีการควบคุมที่ไม่เข้มงวดนัก โดยเฉพาะในประเทศจีนและประเทศไทย กรณีนี้จึงเป็นคำเตือนแก่ผู้ป่วยที่อาจกำลังพิจารณารับการบำบัดลักษณะนี้</p> <p>14 ปีผ่านไป ในวันที่ 24 ตุลาคม 2567 คมชัดลึก ได้ลงข่าว "แฉ ขบวนการค้าชิ้นส่วนมนุษย์ เตรียมผลิตสเต็มเซลล์ โดยเฉพาะรกเด็กกรุ๊ปโอ" เพราะเลือดกรุ๊ปโอเป็นกลุ่มที่ทาสเต็มเซลล์ได้ดี ซึ่งจะใช้บริการรถสาธารณะเรียกจากแอปพลิเคชันสักลอบบ่น่าสงระกไปยังปลายทาง ถือเป็นเรื่องที่น่าตกใจที่เกิดขึ้นในประเทศไทย โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีการลักลอบขายรกเด็กเป็นจำนวนมาก</p> <p>อย่างไรก็ตาม การโฆษณาเรื่องของสเต็มเซลล์ของคลินิกต่างๆ ในทุกวันนี้ พบว่าแพร่หลายในสื่อออนไลน์อย่างไม่เกรงกลัวกฎหมายหรือข้อบังคับ รวมไปถึงการออกรายการในช่องทางของ Influencer ชื่อดังในเรื่องของการฉีดสเต็มเซลล์ เพื่อรักษาโรคต่างๆ รวมไปถึงการชะลอวัย ซึ่งผิดจากกฎของกระทรวงสาธารณสุข</p>	
<p>หลักสูตร "โอกาสธุรกิจสุขภาพและการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง"</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (บ้านเมือง, มติชน, เดลินิวส์, ผู้จัดการ, กรุงเทพธุรกิจ, โลกวันนี้, กรมประชาสัมพันธ์, linetoday)</p> <p>-ผศ.ดร.จันทร์จิรา วงษ์ขมทอง ผู้อำนวยการหลักสูตร " WELLNESS & HEALTHCARE BUSINESS OPPORTUNITY PROGRAM FOR EXECUTIV (WHB)" กล่าวว่า กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข, กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์, บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด, ภาควิชานโยบายด้านสุขภาพของโลกบัณฑิตวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น และ บริษัท ไทยพัฒนาสุขภาพ จำกัด โดย International Wellness & Healthcare Academy ได้ร่วมมือกันจัดการเรียนหลักสูตร WHB รุ่นที่ 5 เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนให้อุตสาหกรรมทางการแพทย์ครบวงจรของประเทศไทย โดยมี 5 ชุดความรู้ที่สำคัญประกอบด้วย ชุดที่1 เรื่องMedical Hub ชุดที่ 2 เรื่อง Wellness ชุดที่ 3 เรื่องธุรกิจที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุ ชุดที่ 4 เรื่อง Healthtech และ Wellnesstech และชุดที่ 5 เรื่องธุรกิจในอุตสาหกรรมทางการแพทย์ครบวงจร นอกจากนี้ยังมีการศึกษาดูงานธุรกิจชั้นนำของโลกทั้งในและต่างประเทศ ดังนั้นผู้บริหารระดับสูง (ระดับ 9 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า) ผู้ประกอบการ และผู้สนใจสมัครเรียนได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 5 ธ.ค.2567 โดยกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่ https://whb.info/whb/application/ ค่าธรรมเนียมการเรียน 229,000 บาท โดยเริ่มเรียนในวันที่ 24 ม.ค.- 30 พ.ค.2568 ที่โรงแรมอนันดา สยาม กรุงเทพฯ ถนนราชดำริ สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์ประสานงานหลักสูตร WHB โทร. 06-5949-4741, 08-7332-5640, 09-87991499</p>	
<p>เตือนภัยกัมมีไส้กัญชา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เพจ Drama-addict, เว็บไซต์ tojo, bugaboo</p> <p>-เตือนภัยของกัมมีกัญชาซึ่งทำเลียนแบบกัมมียี่ห้อ trolli มีเคสเด็ก 3 ขวบเข้า ICU เพราะเกิดอาการข้างเคียง</p>	
<p>ผีดาชวานร</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ch3, pptv)</p> <p>- อังกฤษ พบผู้ติดเชื้อไวรัสผีดาชวานรสายพันธุ์ใหม่ หรือเอ็มพ็อกซ์ โดยเป็นผู้ที่เพิ่งเดินทางกลับจากแอฟริกา และตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างรักษาตัว แต่ยืนยันว่า ความเสี่ยงต่อประชากรคนอื่นๆ ยังอยู่ในระดับต่ำ</p>	
<p>ไขหวัตนก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, pptv, thekey, the Bangkok insight, agrinewstha)</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ฯ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล เตือนถึงความเสี่ยงการระบาดครั้งใหม่ หลังพบเชื้อไข้หวัดนก H5N1 ในหมูเป็นครั้งแรกในสหรัฐฯ โดยหมูอาจเป็น "ภาชนะผสม" ที่ทำให้ไวรัสกลายพันธุ์ และเพิ่มความเสี่ยงแพร่เชื้อสู่มนุษย์ กรณีนี้เกิดขึ้นในช่วงการระบาดของไข้หวัดนกในสัตว์ปีก วัณม และมนุษย์ในสหรัฐฯ ที่ศูนย์ควบคุมโรคกำลังเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดด้วยการใช้แนวทาง One Health เพื่อควบคุมการระบาด แม้ความเสี่ยงยังต่ำ แต่เน้นถึงความสำคัญของการติดตามและวิจัยต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและการกลายพันธุ์</p>	
<p>เชื้อแบคทีเรียอีโคไล</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ryt9)</p> <p>- ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐฯ (ซีดีซี) เผย จำนวนผู้ป่วย ด้วยอาการจากติดเชื้อแบคทีเรียอีโคไล หลังรับประทานแฮมเบอร์เกอร์ “ควอเตอร์ พาวนด์เตอร์” ของแมคโดนัลด์ เพิ่มเป็นอย่างน้อย 90 คน และมีผู้เสียชีวิตแล้ว 1 ราย ทั้งนี้ ซีดีซี ยืนยันผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตในอย่างน้อย 13 รัฐ ด้าน ซีดีซีและคณะกรรมการอาหารและยา (เอฟดีเอ) ยืนยันตรงกันว่า หอมหัวใหญ่สดหั่นฝอย ซึ่งเป็นหนึ่งในส่วนประกอบของควอเตอร์ พาวนด์เตอร์ และอีกหลายเมนูของแมคโดนัลด์ คือต้นเหตุ การแพร่ระบาดของเชื้ออีโคไล โดยหอมหัวใหญ่สดหั่นฝอยดังกล่าว มาจากบ.เพย์เลอร์ ฟาร์มส์ ในรัฐโคโลราโด ซึ่งตอนนี้เรียกคืนผลิตภัณฑ์ทั้งหมดแล้ว</p>	
<p>วิกฤติโรคอ้วนในจีน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thebangkokinsight</p> <p>- คณะกรรมการสาธารณสุขแห่งชาติจีน เผยแพร่คู่มือฉบับแรกว่าด้วยการวินิจฉัย และรักษาคนน้ำหนักตัวเกิน เพื่อต่อสู้กับ วิกฤติโรคอ้วนที่กำลังระบาดในหมู่ชาวจีน โดยคกก.สาธารณสุขแห่งชาติจีน คาดการณ์ว่า ภายในปี 2573 ประชากรจีนอาจมี น้ำหนักตัวเกิน หรือเป็นโรคอ้วนมากถึง 65.3% ของจำนวนประชากรทั้งหมด คู่มือดังกล่าวถูกส่งไปให้กับ รร.ระดับประถม และมีมัธยมศึกษาทั่วประเทศ เพื่อสอนนักเรียนให้รู้จักการตรวจสอบสุขภาพ และน้ำหนักของตนเอง การออกกำลังกายในแต่ละวัน และการรับประทาน อาหารที่มีประโยชน์ เช่น ลดเกลือ น้ำตาล และน้ำมัน</p>	
<p> ประเด็นลบ/ข่าวผลกระทบ</p>	